



67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที 28-31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 33 มูลค่าข่าว 532,818.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์” ได้อธิบายเหตุผลที่พ่อเขาได้เป็นลูกคนโตในบรรดาลูกชาย 3 คนของ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ผู้กุมชะตาเศรษฐกิจไทยอยู่ในเวลานี้

ณภัทร เป็นลูกไม้ที่หล่นได้ต้นของพ่อ เขาเรียนจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์กับเลขที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University)

ปัจจุบันในวัย 27 ปี ณภัทรเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง และอนาคตไกล เขากำลังเรียนปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ พร้อมกับการทำงานเป็นนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (University of Minnesota) หนึ่งในงานที่กำลังทำคือเป็น Data Manager ของทีมวิจัยเรื่องการใช้เศรษฐศาสตร์ทำให้การศึกษาดีขึ้น

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
ลูกไม้ที่ตกต้น ดร.สมคิด
**‘พ่อมีความเป็นขงจื้อ...
สิ่งนี้ก็ส่งต่อมาสูลูก’**



ด้านชีวิตส่วนตัว เขาแต่งงานกับ “นิภา-วนิดา บุญยสิทธิ์พรณ” บุตรสาว นพ.เฉลิมชัย บุญยสิทธิ์พรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นบุคคลสาธารณะที่ไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตส่วนตัวและครอบครัว แต่หลังจากนี้ เราจะได้รู้จัก ดร.สมคิด นอกเหนือด้านการทำงาน จากคำบอกเล่าของณภัทร ที่เล่าถึงชีวิตการเป็นลูกชายของพ่อสมคิด ตั้งแต่เด็กจนโต

“ตอนเด็กผมเป็นคนเงียบ ๆ ว่านอนสอนง่าย ในโรงเรียนลาอิตูซาฯ ผมเป็นเด็กกลาง ๆ ไม่ใช่เด็กเก่ง ก็เขียนได้ ไม่เกเร เกเรไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่ ท่านคุณแม่หวังดี ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่โดนคือมีวินัยสูงมาก ถ้าให้อธิบายว่าคุณพ่อเป็นคนยังไง คุณพ่อเป็นคนมีวินัย วิทยาลัยคนสูง และมีความเป็นขงจื้อ ชีวิตมีความรับผิดชอบสูงมาก ซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งต่อมาสูลูกเยอะเหมือนกัน

วิธีที่ทำงานปลูกฝังมาในเรื่องหน้าที่ครับ คือสอนว่าเราเป็นพ่คนโตต้องมีหน้าที่อะไรบางอย่างในฐานะพลเมืองไทยควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง อีกส่วนหนึ่งผมโตในอเมริกา ไม่มีสอนทั้งหมดนี้ คุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณ กับบาลานซ์กันดี บางทีมันก็ตีกันบ้าง ก็เป็นปกติ”

ด้วยความเป็นลูกชายคนโต ณภัทรได้เห็นความเปลี่ยนแปลง ในความทรงจำของเขามิที่ช่วงก่อนและหลังพ่อเข้าสู่อำนาจเมือง ในขณะนั้นเอง ๆ โตมาในช่วงที่พ่อมีตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

“คุณพ่อที่ทำงานหนักมาตั้งแต่อยู่ในภาครัฐกิจ



แต่เขาก็ยังให้ความสำคัญกับชีวิตลูก ยิ่งกลับมาเล่นกับลูก เราเตะบอลกับพ่อ พ่อทำไข่เจียวให้กิน นั่นเป็นความทรงจำตอนประถม ซึ่งชีวิตปกติ แต่พ่อพ่อก็มีตำแหน่งทางการเมืองก็จะยุ่งมาก แต่เขาพยายามเลี้ยงลูกให้ติดดิน ชีวิตพวกผมมันธรรมดามาก ไม่ต่างจากคนทั่วไป คือคุณพ่อก็เป็นคนธรรมดา โดมาในครอบครัวคนจนด้วยซ้ำ ลูมาเยอะมาก ท่านเข้าใจชีวิตคนจน ไม่ใช่ว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเขาต้องหรูหรา หรือมีสิทธิพิเศษกว่าใคร เขาก็คนเหมือนกัน"

พ่อพ่อเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง ชีวิตเปลี่ยนไป...ไหม ?

"ตอนนั้นผมอยู่ ม.1 ก็ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนชีวิต แต่ตัวที่โรงเรียนมีเพื่อนลื้อ ใส่มคิด ใส่นุ่นใส่นั่น ตอนแรกก็ไม่ชิน อยู่ดี ๆ เราทำอะไรก็มีความคาดหวังว่าเป็นลูกคนนี้ทำไม่คุณทำอย่างนี้ แต่ตอนหลังคุณพ่อบอกว่า ไม่ใช่ไร ตำแหน่งมันชั่วคราวมาก เรามาทำเพื่อชาติ มันไม่มีอะไรพิเศษ ใช้ชีวิตของเราไปให้ธรรมดาที่สุด เขาพยายามแยกงานการเมืองของเขาออกจากชีวิตลูก ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้าง appreciate มาก เพราะไม่ใช่ทุกบ้านที่ทำได้"

วิธีการที่ ดร.สมคิดไปรเทศ์ถูกจากการเมือง และสิ่งแวดล้อมทางการเมืองก็คือ

"พยายามให้เราติดดินครับ เวลาที่คุณพ่อเป็นบุคคลสาธารณะ ก็จะมีคนเข้าหาคุณ เข้ามาเอาใจ ท่านก็คิดว่า ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะ เขาไม่ใช่ซานตาคลอสที่ให้เราเฉย ๆ ท่านอธิบายให้เราเข้าใจ จะได้ไม่งง ก็ใช้ชีวิตปกติ ไม่มีสิทธิพิเศษอะไร ถ้าไม่อย่างนั้นพ่อพ่อพันตำแหน่งแล้วเราจะเหลือ"

พอเรียนจบมัธยมต้น ผนัทรไปต่อไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ ถึงจะเป็นการเดินทางตามรอยพ่อ แต่เขาเลือกเอง ไม่ใช่พ่อขิดเส้นทางให้เดิน

"คุณพ่อให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามาก เพราะมันเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนชีวิตคนได้เลย แต่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องเรียนอะไร ก็แยม ๆ มาว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ดี ตอนวัยรุ่นผมไม่มีเป้าหมายชีวิตในเรื่องอาชีพ แต่มีเป้าหมายอยากสร้างความแตกต่าง คือผมไม่ได้รู้สึกว่าคุณทำทุกอย่างเก่ง แต่ผมพยายามจะหาว่าสิ่งไหนที่ผมเก่ง ก็เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ ตอนเรียนก็ได้ปรึกษาคุณพ่อบ้าง คุณพ่อก็มีอินพุตดี ๆ เยอะ บางทีผมก็ฟัง บางทีก็ไม่ฟัง ตามประสาวัยรุ่น ผมไม่ฟัง พ่อก็ไม่ว่าอะไร ก็เป็นชีวิตเรา เราก็เลือกของเรา"

ตอนนี้เนื่องจากทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

และทำงานวิจัย ผนัทรยังเจียดเวลาว่างมาเขียนบทความเศรษฐกิจลงเว็บไซต์ settakid.com ที่เขาก่อตั้งมา 3 ปีแล้ว ในนั้นเขาเขียนแนะนำตัวเองว่าเป็นคนคิดมาก ชอบเก็บเอาเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาคิดให้รอบด้าน สนใจหลายสิ่งหลายอย่าง และตื่นตื้นกับเทรนด์ที่เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องที่น่าสนใจมากจริง ๆ คือเรื่องการให้ประโยชน์จาก Big Data

"Big Data มันแอปพลายได้แทบจะทุกเรื่อง มันเปลี่ยนโลกเยอะมาก และอีกเรื่องหนึ่งที่สนใจมากคือเรื่องเศรษฐกิจโลก ที่ผมสนใจคือ มันเป็นเรื่องเข้าใจยากมาก มีวิธีการถ่ายทอดให้มันง่ายขึ้นใหม่ คนจะได้เลิกวิตก เพราะบางทีมันไม่มีอะไร แต่คนวิตกกัง" เป็นเหตุผลหนึ่งในการทำเว็บไซต์ settakid.com

ในฐานะที่คุณพ่อมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เคยนำเสนออะไรท่านใหม่ ?

"ก็มีบ้างครับ อย่างเรื่องการให้ประโยชน์จาก Big Data ก็เป็นมุมใหม่ ผมก็บอกว่า พ่อ เรื่องนี้สำคัญนะ โลกเขาไปกันไกลแล้ว เราต้องตื่นก็มีแลกเปลี่ยนมุมมองกัน สนุกดี คุยกันเข้าใจง่ายสัก 5 นาทีก็รู้เรื่อง"

เกิดเป็นลูกชาย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือคนที่มีพร้อมมาก ฐานะดี การศึกษาดี และได้ความเก่งจากพ่อมา ในเส้นทางชีวิตเหมือนจะไม่มีอะไรยาก แต่ผนัทรบอกว่า

"ยาก ผมก็คนธรรมดา อยู่ต่ออเมริกาทุกอย่าง มันก็ต้องกระเสือกกระสน งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ผมได้ทำ ผมสมัครไป 100 กว่าจะได้แค่ 5 ที่ ถ้าวันนั้นผมสมัครไปแค่ 80 ที่ ผมอาจจะไม่ได้งานเลยก็ได้ มันต้องกระเสือกกระสนพอสมควร ไปถามเพื่อนผมได้ ผมไม่ได้เป็นท็อป ไม่ได้เป็นทีหนึ่ง มันคือความพยายาม มันไม่ได้มาง่าย ๆ"

ฟังแล้ว...ชีวิตที่อเมริกาสนุก มีอะไรให้ทำอีกเยอะ คิดจะกลับมาทำอะไรในเมืองไทยบ้างไหม ?

"ต้องดูอุปสรรคครับ ว่าอุปสรรคในเมืองไทยเป็น

ยังไง ผมยังต้องเลี้ยงภรรยา ต้องเลี้ยงลูกในอนาคต ต้องดูว่าผลตอบแทนมันคุ้มรึเปล่า อยู่ที่นั่นมันโอเคก็ไม่ได้เงินเดือนสูงมาก แต่มันได้ทำงานที่มีคุณค่า"

ส่วนในอนาคต จะเดินเข้าสู่การเมือง "ทำเพื่อชาติ" ตามรอยคุณพ่อไหม

"ผมคิดว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้ดีกว่าเป็นนักการเมือง ถ้าจะผลักดันสังคม ผมก็คงผลักดัน ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ครับ"

ตอบแบบนี้ เร็ว ๆ นี้คงยังไม่มีลุ้น ในอนาคต

ไกล ๆ ค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์
นามสกุลจาคูศรีพิทักษ์ เดินเข้าสู่อารเมืองอีกคน
หรือไม่

รุ่งนภา พิมมะศรี : เรื่อง